
1 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563 

วันที่  14  กุมภาพันธ์   2563 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.    ปิดประชุมเวลา  12.15  น.              

 ผู้เข้าประชุม 

 1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

 2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

 3. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายจรูณ    อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล    

5. นายภัทรพงศ์   จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายจําลอง    ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายสักการ  ณิยกูล   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง 

 ผู้ไม่เข้าประชุม 

 1. สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 2. นายจิระพันธ์  สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุนทร  สุวรรณเลศิ  ประธานชุมชนต้นผึ้ง – สันคะยอม  

2. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

3. นายมงคล  อินต๊ะ   นายช่างโยธาชํานาญงาน 

4. นายรัตนพงษ์ ฝั้นมูล   ผู้ช่วยช่างโยธา 

5. นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อํานวยการกองคลัง 

6. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

7. นางนภาชาด ชัยปินชนะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

8. นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส    พยาบาลวิชาชีพ 

9. นายอนุชา  มานพ   พนักงานจ้างเหมา 

10.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

11.ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ   นิติกรชํานาญการ 
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12.นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 

13.นางลําดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

14.นายพงศกร กันทะส ี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

15.นางณภาภัช ศิรพฤฒิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

16.นางสาวเรณู บุญตัน   พนักงานจ้าง 

17.นางนงคราญ ไชยวงค์   พนักงานจ้าง 

18.นายวุฒไิกร จั๋นอ้าย   เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสยีง 

19.นางสาวรัตติกาล ท้าวเขื่อน  พนักงานจ้างเหมา 

 

     บันทกึการประชุม 

          เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  

  เมื่อถึงเวลา 10.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองเข้าห้อง

ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้มอบให้  นายวุฒิกร  วิกรม

โยธิน   ปฏิ บั ติ ห น้าที่ เ ลขา นุการสภา เทศบาล ช่ัวคราว  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19   

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง    จํานวน  8 คน  ลากิจ  1 คน  

ไม่มา  1  คน  ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล    1. ในวันน้ี  สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

ย่ืนใบลากิจ  1  วัน  และนายจิระพันธ์  สุอินไหว  แจ้งว่าขอลากิจ  1  วัน 

   2. เร่ืองโทรศัพท์ในห้องประชุม  ให้ผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการแก้ไขให้

ใช้งาน 

   3. ขอแนะนําบุคลากรที่โอน (ย้าย) มาดํารงตําแหน่ง ณ เทศบาล

ตําบลสันป่าตอง  นายมงคล  อินต๊ะ  ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน  ซึ่ง

มาดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2563  ขอให้ได้แนะนําตัวต่อที่

ประชุม 

นายมงคล  อินต๊ะ   ข้าพเจ้า  นายมงคล  อินต๊ะ  ตําแหน่ง  นายช่างโยธาชํานาญงาน  

ย้ายมาจาก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง   

ที่ประชุม    รับทราบ 



3 
 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

2.1 การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที ่  4  ครั ้งที ่  1  

ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2562 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว          

ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  ขอแก้ไข  หน้า  5  หน้า 6  หน้า 8 และหน้า  10 จากคําว่า “นางระพี

พรรณ  สุริยานรากร”  แก้ไขเป็น  “นางรพีพรรณ  สุริยานรากร” 

 ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใด   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1

ประจําปี  2562  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2562  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมือรับรองรายงานการประชุม  7  เสียง     ประธานสภาเทศบาล   

งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอสอบถามประธานสภาเทศบาล หากที่ประชุมมีความประสงค์จะเลือก

ผู้ที่ไม่อยูใ่นการประชุมเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นได้หรอืไม ่อย่างไร 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  ข้อ 15 วรรค 2  

“กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน

ตําแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตําแหน่ง

ว่างลง” 
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   สําหรับที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามน้ัน ไม่มีข้อกําหนดไว้

ระเบียบ  แตอ่าจจะมีการตกลงกันไว้ก่อนว่าจะเลือกใคร เพ่ือจะได้เตรียมตัว  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ 19 

วรรคท้าย  “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครัง้ใด ถ้าไม่มเีลขานุการสภาท้องถิ่นหรือ

มีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภา

ท้องถิ่นเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคน หน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ

ในการประชุมคราวน้ัน โดยให้นํา ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้

บังคับโดยอนุโลม เว้นแตก่ารลงคะแนน เลอืกให้กระทําดว้ยวิธกีารยกมอื” 

ประธานสภาเทศบาล   สําหรับที่รองประธานสภาเทศบาลได้สอบถามนั้น ข้าพเจ้าค่อนข้าง

จะไม่มั่นใจว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอช่ือผู้ที่ เหมาะสมเป็นเลขานุการ

สภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร    ขอเสนอ  นายวุฒกิร   วิกรมโยธิน เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน 

เป็นผูรั้บรอง 

  ผู้รับรอง  

   1. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ 

   2. นายภัทรพงศ์ จันทรต๊ิ์บ  

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผู้ที่  

เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเพ่ิมเติมจากที่สมาชิกสภา

เทศบาลเสนอ   ขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  แตง่ต้ังให้  นายวุฒกิร   วิกรมโยธิน   เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบล

สันป่าตอง 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองทุกท่านที่ได้ให้ความ

ไว้วางใจให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง       

ซึ่งการที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวได้ให้ประสบการณ์ในการทํางาน

กับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี  ในปีงบประมาณ  2562  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

สภาเทศบาลที่ผ่านมารับตําแหน่งต่อจาก นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย         

เป็นโอกาสดีที่ ได้มาทําหน้าที่ ในตําแหน่งนี้   ได้ เข้ามาเ รียนรู้  และเ พ่ิม
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ประสบการณก์ารทํางานประกอบกับข้าพเจ้ามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาลอยู่แล้ว  และในเดือนธันวาคม 2562 ได้มีประกาศ

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ในฐานะที่เป็น

ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางและในตําแหน่งเลขานุการสภาเป็นตําแหน่งที่

ใกลชิ้ดกับนักการเมืองท้องถิ่นพอสมควรอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ของสภาเทศบาลหรือภาพลักษณ์ของข้าราชการได้  จึงได้ย่ืนหนังสือลาออกต่อ

ประธานสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

5.2  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง       

สมัยสามัญ  ประจ าปี  2563  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี

ของปีถัดไป  (2564)  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  

2563  (สมัยแรก) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ชี้แจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มาตรา 24  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครัง้แรกและวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด 

  สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ  ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ

ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ 21 การกําหนด

จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย

ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั ้น วันเ ริ ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก

ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ ประจําปี

สมัยแรกของแต่ละปี  ฯลฯ 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของ

สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย   ณ  สํานักงานองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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เลขานุการสภาเทศบาล  สําหรับข้อมูลการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ประจําปี  2562  

มีดังน้ี 

  สมัยที่  1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 

  สมัยที่  2 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562 

  สมัยที่  3 วันที่ 1 - 30 สงิหาคม  2562 

  สมัยที่  4 วันที่ 1 - 30  พฤศจิกายน  2562  

  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประกอบการกําหนดสมัย 

ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ประจําปี  2563  ต่อไป 

  สภาเทศบาลได้กําหนดวันเร่ิมประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี  2563  

ไว้แล้ว  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2563  และกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่  1  ประจําปี  2563  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2563 – 1 มีนาคม   

2563   สภาเทศบาลจึงไม่ต้องกําหนดสมัยที่  1  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอขอกําหนดวันประชุมสมัยที่ 1     

ถึงสมัยที่  4  ขอเรียนเชิญ 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุมเหมือนเดมิ 

ที่ประชุม  พิจารณาร่วมกันแล้ว    กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  2563       

สมัยที่ 2 – 4   คือ 

  สมัยที่ 2 วันที่  1 -  30   มิถุนายน  2563 

  สมัยที่  3 วันที่  1 -  30   สงิหาคม  2563 

   สมัยที่  4 วันที่  1 -  30   พฤศจิกายน  2563 

   และกําหนดวันเ ร่ิมประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2564 สมัยแรก 

ระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่  1  มีนาคม 2564 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 

ประจําปี 2563   วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2563 และระยะเวลาของ

สมัยประชุมสามัญประจําปี 2564 สมัยแรกไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้ทําประกาศ

และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตามระเบียบฯ ต่อไป 
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 5.3 ญัตติการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้ามอบหมายให้  นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล   ตามหนังสอื ที่ มท 1610.3/ว 6732  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน 2562  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเร่ืองดังกล่าวได้ตามความ

เหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) ข้อ 12 “(3) รายงานผลและ

เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู ้บร ิหารท ้อ งถิ ่น เ พื ่อ ให ้ผู ้บร ิหารท ้อ งถิ ่น เสนอต่อสภาท ้อ งถิ ่น   และ

คณะกรรมการพัฒนาท ้องถิ ่น  พร ้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที ่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

   สําหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ในส่วนของสภาท้องถิ่นสามารถอภิปราย

และเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับทราบ  และได้เสนอ

ความเห็น หรือการต้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหาร  

ท้องถิ่น 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ใน ปี 2562  ยังไม่ได้ดําเนินการ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแต่อย่างใด เน่ืองจาก ขาดบุคลากร   แต่ตอนนี้เทศบาล

ได้รับโอนช่างมาแล้ว  คาดว่าต่อไปโครงการก่อสร้างของเทศบาลก็คงจะ

ดําเนนิการได้ตามลําดับ    และขอฝากให้เทศบาลได้เร่งดําเนินการก่อสร้างตาม

โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลที่ยังคงค้างอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่  

และในเร่ืองของระบบการกระจายเสียงในห้องประชุมสภาเทศบาลในวันน้ี       

จะเห็นว่าเคร่ืองเสียงให้ห้องประชุมไม่ดีขอให้ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วย  

เพราะมีการต้ังงบประมาณไว้ในหมวดค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งต้ังงบประมาณไว้  

100,000.-บาท      สําหรับเสียงตามสายของหมู่บ้านก็ขอให้ดําเนินการแก้ไข

ปรับปรุงด้วยเพราะโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเรียบร้อย

แล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  สําหรับเร่ืองเครื่องเสยีงในห้องประชุมได้เคยแจ้งไว้หลายคร้ังแล้ว ต่อไป

ขอให้ผู้มีหนา้ที่รับผิดชอบได้ดูแลและแก้ไขด้วย 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม จะถือว่าสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลสันป่าตองเห็นชอบ  เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบต่อไป         

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

  5.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย        

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องฟอกอากาศ  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 16,400.-บาท  เป็นเงิน  

32,800.-บาท  (กองคลัง) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ       

พ.ศ.2562  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)          

พ.ศ.2543 หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่กอ่สร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติสภาท้องถิ่น 

ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจาก คุณลักษณะของเคร่ืองฟอกอากาศ      

และราคาดังกล่าว ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามท้องตลาด ประกอบกับเพ่ือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับ   กอง / งาน ที่จะ

ดําเนินการจัดซื้อเพ่ือใช้ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลสันป่าตอง และเพ่ือให้การ

จัดซือ้-จัดจ้าง  เป็นไปดว้ยความถูกต้องตามระเบียบฯและบรรลุวัตถุประสงค์  

  คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดมิ ข้อความใหม ่

คุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะทั่วไป 

 - จัดซือ้เครื่องฟอกอากาศ สําหรับหอ้งขนาด  - รองรับพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  70 ตารางเมตร 

    สูงสุด 95 ตารางเมตร   - ระบบกรอง Ture HEPA ดักจับฝ่านขนาดเล็ก 

  - แผ่นกรองฝุ่น HEPA ดักจับฝุ่นละออง     0.30 ไมครอนหรือเล็กกว่า 

    Aera Sense จะตรวจจับ วัดค่า และควบคมุ  - สามารถปรับแรงลมไมน้่อยกว่า 3 ระดับ 

   การฟอกอากาศให้สะอาด โหมดป้องกันสาร  - มีรีโมทคอนโทรลควบคุม 

   ก่อภูมิแพ้อัตโนมัติ ขจัดสารก่อภูมิแพ้ดีย่ิงขึน้  - ใช้กับไฟกระแสสลับ  220 โวลท์ (ไฟบ้าน) 

   หน้าจอบอกค่า PM 2.5  - รับประกันสนิค้าไม่น้อยกว่า  1 ป ี

 - ลอ้เลื่อนติดต้ังมากับตัวเครื่อง  จํานวน 2  - เสยีงดังไมเ่กิน  65  เดซิเบล 

เครื่อง ๆ ละ 16,400 บาท รวมเป็นเงิน  -  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 16,400 บาท 

    ทั้งสิ้น  32,800  บาท      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  32,800  บาท 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

นายบุญญณุภาพ ภูธรใจ สําหรับเร่ืองเคร่ืองฟอกอากาศที่เทศบาลจะจัดซื้อน้ัน  ได้เคยแจ้งที่

ประชุมว่าเทศบาลควรจัดทําพืน้ที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน  ในส่วนตัวรู้สึกเป็น

ห่วงเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ไม่มีเคร่ืองฟอกอากาศ  

เพราะเทศบาลดําเนินการล่าช้าด้านเอกสาร  มีการโอนเงินงบประมาณเพ่ือขอ

จัดซื้อต้ังแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา  แต่มาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการ

ดําเนนิการจัดซือ้แตอ่ย่างใด  ขอให้เร่งดําเนินการดว้ย 

ประธานสภาเทศบาล  ให้นําเครื่องฟอกอากาศของห้องประชุม  ไปใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน

เป็นการดีหรือไม่  หากมีการใช้ห้องประชุมค่อยนํามาคืนห้องประชุมดีหรือไม่ 

อย่างไร 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ในเร่ืองของฝุ่น PM 2.5  ทุกกอง/งาน ก็มีความต้องการใช้เคร่ืองฟอก

อากาศเพ่ือกรองอากาศ  เป็นการดต่ีอคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอมติ

จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เคร่ืองฟอกอากาศ จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

16,400.-บาท  รวม  32,800.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

รายละเอียดตามที่  นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบั ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตองชีแ้จงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  7  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

5.5  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย       

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  รายการจัดซื้อครุภัณฑ์

ส านักงาน  เครื่องฟอกอากาศ  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 16,400.-บาท  

เป็นเงิน  49,200.-บาท (กองการศึกษา) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล  ตามที่  งานธุรการ   กองการศึกษา  ได้ดําเนินการขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.2562   หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องฟอกอากาศ จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ   
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16,400   บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  49,200  บาท  ( สี่หมื่นเก้าพันสองร้อย

บาทถ้วน )  เน่ืองจาก คุณลักษณะของเคร่ืองฟอกอากาศและราคาดังกล่าว    

ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามท้องตลาด ประกอบกับเ พ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะครุภัณฑ์ ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับ  กอง / งาน ที่จะดําเนินการ

จัดซือ้เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลสันป่าตอง  และเพ่ือให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง  

เป็นไปดว้ยความถูกต้องตามระเบียบฯ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

   

รายละเอียดคําชีแ้จงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดมิ ข้อความใหม ่

คุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะทั่วไป 

 - รองรับพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร  - รองรับพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  70 ตารางเมตร 

สําหรับห้องเรียน และ 30 ตารางเมตร  - ระบบกรอง Ture HEPA ดักจับฝ่านขนาดเล็ก 

สําหรับห้องรับประทานอาหาร     0.30 ไมครอนหรือเล็กกว่า 

  - ระบบกรอง Ture HEPA ดักจับฝุ่นขนาดเล็ก  - สามารถปรับแรงลมไมน้่อยกว่า 3 ระดับ 

0.30 ไมครอน  - มีรีโมทคอนโทรลควบคุม 

 - สามารถปรับแรงลมไมน้่อยกว่า 3 ระดับ  - ใช้กับไฟกระแสสลับ  220 โวลท์ (ไฟบ้าน) 

 - มรีีโมทคอนโทรลควบคุม  - รับประกันสนิค้าไม่น้อยกว่า  1 ป ี

 - ใช้กับไฟกระแสสลับ  220 โวลท์ (ไฟบ้าน)  - เสยีงดังไมเ่กิน  65  เดซิเบล 

 - รับประกันสนิค้าไม่น้อยกว่า  1 ป ี  -  จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 16,400 บาท 

 - เสยีงดังไมเ่กิน  65  เดซิเบล  

เครื่อง ๆ ละ 16,400 บาท รวมเป็นเงิน      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  49,200  บาท 

    ทั้งสิ้น  49,200  บาท  
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอมติ

จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เคร่ืองฟอกอากาศ จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 

16,400.-บาท  รวม  49,200.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  

รายละเอียดตามที่ นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบั ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง  ชีแ้จงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  7  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

5.6 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อ

เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  5  ตัว  เป็นเงิน  14,300.-บาท    

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอมอบหมายให้  นายวิ รัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ  ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ   ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

พ.ศ.2563  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการ

จัดซือ้เก้าอีส้ํานักงาน  จํานวน  5  ตัว    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    
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บัญชีรายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการจัดซือ้ครุภัณฑ์สํานักงาน  เก้าอี้สํานักงาน จํานวน  5  ตัว 

รายการโอนลด 

รายการ งบประมาณ

ตัง้ไว้ 

โอนลด – 

เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณ

ที่ขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

งบบคุลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

      

(1)เงินเดอืนนายก/รองนายกฯ 725,760.- 70,000.- - 655,760.- -14,300.- 641,460.- 

       

รวมโอนลด 725,760.- 70,000.- - 655,760.- -14,300.- 641,460.- 

รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ

ตัง้ไว้ 

โอนลด – 

เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณ 

ที่ขอโอนไป 

ตัง้จ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

งบครุภัณฑ ์

      

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

(1) เก้าอีส้ํานักงาน  

    -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนด

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มี

ความจํา เป็นต้องซื้อ เพื่อ ใ ช้

ทดแทนของเดิมที่ ชํารุดทรุด

โท ร ม ตาม อ า ยุก าร ใ ช้ ง า น         

โดยจัดซือ้ตามราคาท้องตลาด 

- - - - 14,300.- 14,300.- 

ยอดยกไป - - - - 14,300.- 14,300.- 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอมติ

จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่         

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  5  ตัว  

เป็นเงิน   14,300.-บาท  (หน่ึงหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด

ตามที่  นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบล

สันป่าตอง  ช้ีแจงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  7  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอหารือที่ประชุมเร่ืองพื้นที่  19 ไร่ของเทศบาล ไม่ทราบว่ามีโครงการ 

จะดําเนนิการใด ๆ อีกหรอืไม ่ ดูเอกสารในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2561 

– 2565   หน้า  37  หน้า 40 หน้า 41 และหน้า 56 ก็ยังเป็นโครงการที่ 

จะต้องดําเนินการในที่ดิน  19 ไร่ของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงมีหลังคา  ห้องนํ้า  

และข้าพเจ้าขอเสนอแนะกับที่ประชุมหากต่อไปเทศบาลมีกิจกรรมที่จะ

ดําเนนิการ  เช่น  งานวันเด็ก   กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ  ควรพิจารณาไปจัด 

กิจกรรม  ณ ที่ดิน  19 ไร่  เพราะมีสถานที่กว้างขวาง  ที่จอดรถมีเพียงพอ     

แต่จะต้องมีการปรับปรุงสถานที่  และก่อสร้างอาคาร หรือโรงที่มีหลังคา      

พร้อมก่อสร้างห้องนํ้า  ขอเสนอให้นําเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ 19 ไร่  โดย 

ผ่านสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณางบประมาณในการก่อสร้าง และปรับปรุงพื้นที่ดิน 

19 ไร่  เป็นการดหีรือไมอ่ย่างไร  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ไดดู้แลซ่อมแซม  ปรับปรุง  แต่บางคร้ังก็ 

มีเศษใบไม้  ต้นไม้  บริเวณถนนสาย  108 เชียงใหม่  เยื้อง ธกส. ไปจนถึง

สะพานแม่กุ้ง  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้ดูแล  และขอให้เปลี่ยนธงชาติ  

บริเวณลําเหมืองแม่กุ้ง  เพ่ือให้เกิดความสวยงาม  เป็นที่ประทับใจต่อผู้ใช้

เสน้ทาง 

ประธานสภาเทศบาล  จะมีการประชุมประชาคมชุมชนของเทศบาลประมาณเดอืนไหน อย่างไร 
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นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  ในปีที่ผ่านมาได้มีการออกประชุมประชาคมประมาณเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม  2562  และในปีนีอ้ยู่ระหว่างรอประสานงานกับพัฒนาชุมชนอําเภอ

สันป่าตอง  เพราะจะต้องออกประชุมประชาคมพร้อมกัน 

ประธานสภาเทศบาล  หากชุมชนของเทศบาลมีปัญหาเร่ืองนํ้าอุปโภค บรโิภค สามารถจ่ายขาด

เงินสะสมเพ่ือดําเนนิการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาได้หรือไม่  ขอให้กอง 

ช่างไดพิ้จารณาดําเนินการดว้ย 

นายจรูณ  อินตา  1. ในปี 2562 โครงการก่อสร้างถนน over lay  สายมะจําโรงต้ังแต่แยก

ไฟจราจรมะจําโรงไปถึงแยกบ้านช่างจิตร  และบ้านกลาง  ซอยเข้าบ้านคุณศิริกานต์  

ปัจจุบันมีปัญหาคือมีถนนชํารุดประมาณ  10 กว่าจุด   กองช่างแจ้งว่าเน่ืองจาก

มีนํ้าฝนซึมลงไปทําให้มีปัญหาด้านล่างถนน  และกองช่างอยากซื้อเทอร์โมมิเตอร์

เพ่ือใช้วัดความร้อนของยาง  กองช่างขอโอนงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

ดังกล่าว  

  2. รางระบายนํ้าซอยไปรษณีย์ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ดังกล่าว 

ประสบปัญหานํ้าท่วมขังทุกปี ขอให้เทศบาลไดพิ้จารณาแก้ไขปัญหา ฝากกองช่างได้

พิจารณาด้วย  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ   

นายจําลอง  ทาดาริน  ประชาชนได้สอบถามเร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัย EMS ของเทศบาลซึ่งจัดซื้อ

มาแลว้ประมาณ  2 เดอืน  ไมท่ราบว่าไดด้ําเนนิการไปถงึไหน อย่างไร 

นายสักการ  ณิยกูล  สําหรับเร่ืองการดําเนินการรถกูชี้พกู้ภัย EMS ของเทศบาลน้ัน  ขณะน้ีอยู่

ระหว่างปรับแผนอัตรากําลัง  ซึ่งจะมีพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  คน  และ

จ้างเหมาบริการ  จํานวน  2  คน  สับเปลี่ยนเวรกันดูแล  และก่อนการใช้งาน

จะต้องสง่รถไปตรวจสอบสภาพรถที่โรงพยาบาลสันป่าตองก่อน ซึ่งหากเกิดเหตุ

ฉุกเฉินจริง ๆ ในระหว่างนี้ ก็สามารถใช้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลดูแลไปก่อน 

ประธานสภาเทศบาล  ค่าใช้จา่ยในการจ้างเหมาแรงงานประมาณเดอืนละเท่าไร 

นายสักการ  ณิยกูล  พนักงานจ้างทั่วไป อัตราจ้าง  9,000.-บาท/เดือน  และมีเงินเพ่ิมค่า

ครองชีพเดือนละ  1,000.-บาท  รวม  10,000.-บาท   แรงงานจ้างเหมา

เดอืนละ  8,000.-บาท   

นายจําลอง  ทาดาริน  ขอขอบคุณ  นายสักการ  ณิยกูล  ปลัด เทศบาลปฏิบั ติห น้าที่

นายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะได้นําไปแจ้งกับประชาชนที่

สอบถามต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ   

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ ขอสอบถามที่ประชุม  จํานวน  5  เร่ือง ดังนี้ 

1. เก้าอี้พับ  ที่สํานักปลัดเทศบาล ได้จัดซื้อไว้  ไม่ทราบว่าขณะน้ีใคร

เป็นผูดู้แล และเก้าอี้ยังอยู่หรือไม่  เพราะเห็นว่าหากเทศบาลมีงาน/

กิจกรรม จะต้องไปยืมเก้าอีท้ี่วัดศรีอรุณมาใช้เสมอ  ซึ่งสิบเอกวันชัย  

สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ฝากสอบถามมายังที่ประชุม 

2. การติดต้ังระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ  

600,000.-บาท  ซึ่งเป็นโครงการในงบประมาณ พ.ศ.2563       

มีการติดต้ังกล้องครอบคลุม  5  ชุมชน  ซึ่งเป็นโครงการที่มี

ประโยชน์ต่อประชาชน  ขอให้เทศบาลไดเ้ร่งดําเนินการตามโครงการ

ดังกล่าวตอ่ไปด้วย 

3. การจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย  กองการศึกษา  จากที่เคยติดตาม

จากครัง้ที่ผ่านมา  ขณะนี้ระยะเวลาก็ไดล้ว่งเลยมาถึง  3  เดือนแล้ว 

ไม่ทราบว่าขณะนี้ได้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไร  ซึ่งนางชมพูนุช  

ดษิฐ์ปัญญา ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 10 ตําบลยุหว่า ได้ฝากสอบถาม 

4. ชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม  ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเพ่ิมเติม  บ่อพักนํ้า

มีปัญหา  งบประมาณในการดําเ นินการ    50,000.-บาท          

จะดําเนนิการได้หรอืไมอ่ย่างไร 

5. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ เทศบาลที่ ได้ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ข้าง

โรงเรียนพัฒนวิทย ์ ซึ่งงานป้องกันได้เข้าประเมินสถานการณ์  ระงับ

เหตุ  และดับเพลงิได้  ซึ่งข้าพเจ้าไดอ้ยู่ในเหตุการณ์ด้วย  ได้มองเห็น

ความเสยีหายที่เกิดขึน้  โดยมีรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากเทศบาล

ตําบลทุ่งต้อม  เทศบาลตําบลบ้านกลาง  องค์การบริหารส่วนตําบล

มะขามหลวง  องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  และมีน้อง ๆ 

อาสาป้องกันมาช่วยระงับเหตุ  และจากรายงานการประชุม

ประจําเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาล  มี เอกสารแสดง

โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  ไม่ทราบว่าในขณะนี้โครงการดัง

กล่าวถึงขั้นตอนไหน  สําหรับรายการจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดเล็ก  

งบประมาณ  1,300,000.-บาท  ซึ่งรายการจัดซื้อดังกล่าวใน

ความเห็นสว่นตัวถือว่าเป็นรถดับเพลงิที่ใช้งานได้จริง   เกิดประโยชน์

ต่อชุมชนจริง  ฝากสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบว่าดําเนินการไปถงึไหน 
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อย่างไร   ซึ่งตามเหตุเพลงิไหม้ได้มรีถดับเพลงิขนาดเล็กขององค์การ

บรหิารส่วนตําบลมะขามหลวงมาช่วยปฏิบัติงาน เห็นว่ารถดับเพลิง

ขนาดเล็กเกิดประโยชน์จริง ทํางานได้จริง 

นายสักการ  ณิยกูล  ขออนุญาตชีแ้จงเพ่ิมเติม กรณีรถดับเพลิงขนาดเล็ก  ในวันเกิดเหตุเพลิงไหม้

ดังกล่าว ได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์  และเห็นว่ารถดับเพลิงขนาดเล็กน้ันไม่ได้ใช้

ประโยชน์มากนัก  เพราะระบบการทํางานของรถดับเพลงิคันเล็กใช้พ่วงกับระบบ

หัวฉีดของรถคันใหญ่ไม่ได้ เพราะแรงดันนํ้าไม่เท่ากัน  ในวันเกิดเหตุเพียงแค่มา

จอดและไมไ่ด้ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่   แตไ่ด้ใช้นํ้าจากรถของเทศบาลตําบล

ยุหว่าและเทศบาลตําบลบ้านกลางที่พ่วงแชร์นํ้าให้กัน  และได้สอบถามกับ

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง  เห็นว่าที่ได้ดําเนินการ

จัดซื้อเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นซอยขนาดเล็ก  รถคันใหญ่ไม่สามารถเข้าไปใน

พ้ืนที่ได ้ แตส่ําหรับพื้นที่ของเทศบาลตําบลสันป่าตองน้ัน ถนนในพื้นที่ส่วนใหญ่

รถสามารถเข้า – ออกได้อย่างสะดวกสบายทุกซอยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด       

ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลอาจห่วงใยเร่ืองถนนบริเวณชุมชนหลังตลาดว่าคับแคบ

รถดับเพลงิอาจเข้าไประงับเหตุเพลงิไหม้ลําบาก  ขอชีแ้จงเพ่ิมเตมิร้าน บ้านใบไม้ 

ชุมชนหลังตลาดอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารซึ่งมีรถเครน รถบรรทุกขนวัสดุ 

อุปกรณ์สําหรับก่อสร้างก็สามารถเข้า-ออก ถนนชุมชนหลังตลาดได้อย่าง

สะดวกไม่มีปัญหาแต่อย่างใด   สําหรับการจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดเล็กของ

เทศบาลตําบลสันป่าตอง น้ันคงต้องพิจารณาอีกค ร้ังห น่ึง ว่าคุ้มค่ากับ

งบประมาณที่ต้องจ่ายไปหรือไม ่ และเห็นว่ารถดับเพลิงขนาดเล็กน้ันมีค่าใช้จ่าย

ในการดูแลรักษา การซ่อมแซมมากกว่ารถดับเพลิงคันใหญ่  สําหรับเหตุเพลิง

ไหม้น้ันเทศบาลควบคุมเพลิงถึงเวลา  18.45 น.  และได้รับรายงานจากงาน

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยว่าได้ออกไปควบคุมเพลงิอีกประมาณสองทุ่มกว่าจึง

ดับสนิท 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ สําหรับกรณีการจัดซือ้รถดับเพลงิขนาดเล็กดังกล่าว  ก็คลา้ย ๆ กับการ

จัดซือ้เครื่อง SCBA ที่เทศบาลตําบลสันป่าตองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งเดยีวที่จัดซือ้  เพราะเครื่องนีใ้ช้งานได้จริง   บางคร้ังการจัดซื้อไว้แต่ไม่ได้ใช้  

ยังดีกว่าในขณะนี้ต้องการใช้แต่ไม่มี  สําหรับเร่ืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงน้ัน

ไมน่่าห่วงเพราะรถทุกคันก็ต้องมีการซ่อมบํารุงเหมือนกันทุกคัน  ซึ่งในความเห็น

สว่นตัวควรมีการจัดซื้อเพราะเป็นความปลอดภัยของประชาชน หากเทศบาลมี

วัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันและระงับเหตุที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตได้ 
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นายสักการ  ณิยกูล  ขอเรียนที่ประชุมว่าค่าใช้จ่ายที่กล่าวน้ันเป็นการประเมินเพียงคร่าวๆ  

เพราะการต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซื้อน้ันเป็นการต้ังงบประมาณไว้ก่อนที่ข้าพเจ้า

มาดํารงตําแหน่ง ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในการจัดซื้อ  แต่ปัจจุบันน้ีได้มี

การหารือกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าการจัดซื้อ

รถดับเพลิงขนาดเล็กดังกล่าวไม่ตรงกับความต้องการของเทศบาลตําบลสันป่า

ตอง   

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็มีหน้าที่ติดตามงานของเทศบาล  เพราะ

จะต้องแจ้งให้ประชาชนในพืน้ที่ไดรั้บทราบ  จึงต้องมาสอบถามทางสภาเทศบาล 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขออนุญาตที่ประชุม  ขณะนี้เวลา  12.00 น. แล้ว ควรพักการประชุม

ก่อนจะเป็นการดหีรือไม ่อย่างไร 

ประธานสภาเทศบาล  เน่ืองจาก ไม่มีวาระการประชุมต่อแล้ว คาดว่าคงไม่ใช้เวลามากนัก

ประชุมต่อไปเลย 

1. การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คาดว่าในปีนี้ยอดรายได้หมวดภาษี

ของเทศบาล  คงไม่เกิน  3  ล้านบาท  และรัฐบาลจะชดเชยรายได้

ของเทศบาลที่หายไปหรือไม ่อย่างไร 

2. หากมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเสร็จ  

ตําแหน่งต่าง ๆต้องมีการถ่ายโอน  ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล

จะต้องเกิน 40%  ไมท่ราบว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

หรือไม ่อย่างไร  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอทักท้วงประธานสภาเทศบาล  เน่ืองจาก ประธานสภาเทศบาลกําลัง

อภิปรายอยู่ 

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์  ขณะนี้อยูใ่นวาระอื่น ๆ สามารถหารือได้ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอให้ประธานสภาเทศบาลไดรั้กษาเวลาดว้ย  

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบโครงการในชุมชนด้วย            

ว่าดําเนินการไปถงึไหนอยา่งไร ให้ติดตามให้ประชาชนดว้ย 

  ในสว่นตัวห่วงเร่ืองการรับคนงานเข้ามาเพ่ิมอีก 4 คน  ซึ่งก็ทําให้ภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมขึ้น  เดิมทีแจ้งกับที่ประชุมว่าจะมีการปรับเกลี่ย

บุคลากรที่มีอยูม่าปฏิบัติหน้าที่  แตต่อนนีจ้ะมีการสรรหาเพ่ิมขึ้นอีก  4 อัตรา   

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ได้ตรวจสอบงบประมาณ  ระบบไฟฟ้า  จํานวน   300,000.-บาท  

ระบบ นํ้ า    200,000. -บาท    มีก ารก่ อส ร้ าง   400,000 .-บาท                

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  900,000.-บาท  ในการใช้กับพ้ืนที่ดินบริเวณ  19  ไร่  

ไมท่ราบว่าจะดําเนนิการแก้ไขอย่างไร 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ   

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลเสนอเร่ืองอื่น ๆ ขอปิดการประชุม  

เลกิประชุมเวลา    12.15   น. 

 

      (ลงช่ือ)        จดบันทึกการประชุม  

        (  นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

    ตรวจรายงานการประชุมถูกต้อง 

เมื่อวันที่  24  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

(ลงช่ือ)            ประธานกรรมการ                                     

          ( นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ )              

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง                   

(ลงช่ือ)         กรรมการ    

       (  นางแก้วเรือน   นนเทศา  )     

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

(ลงช่ือ)     กรรมการ/เลขานุการ    

    (  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  )       

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง             
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